



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
2	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
3	คณะเศรษฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เกษตรและทรัพยากร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
4	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 11) ระดับบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ รวม 436 คน	
5	สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การขอถอนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552 นางสาวคณางค์ ปุริสาร สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6	สำนักทะเบียนและประมวลผล	การพิจารณากำหนดมาตรการส่งคะแนนล่าช้า	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบแนวปฏิบัติตามสำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอภายใต้หลักการ คือ หากอาจารย์ผู้สอนจัดส่งคะแนนรายงานผลการเรียนไม่ทันตามกำหนดปฏิทินการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลจะไม่ดำเนินการส่งรายชื่อนิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้นๆ 2. อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการทางวินัยกับคณาจารย์ที่จัดส่งรายงานผลการเรียนล่าช้า โดยใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อดำเนินการพิจารณาสอบสวนเรื่องดังกล่าว 3. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล และสำนักงานกฎหมายพิจารณาจัดทำร่างประกาศเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษกรณีการส่งคะแนนล่าช้าตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป แล้วนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในครั้งต่อไป 4. จากข้อมูลรายงานของสำนักทะเบียนและประมวลผลมีบางคณะที่ยังจัดส่งรายงานคะแนนไม่ครบถ้วน ขอให้คณะติดตามการส่งคะแนนให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินการศึกษา โดยขอให้จัดส่งคะแนนให้แก่สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553
7	คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri